

Nhiệm vụ cụ thể, cơ cấu tổ chức của Viện do đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định theo yêu cầu gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả thiết thực.

**Điều 4.** — Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hà Nội, ngày 7 tháng 1 năm 1980

T.M. Hội đồng Chính phủ

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

## ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

**QUYẾT ĐỊNH** của Thủ tướng Chính phủ số 15-TTg ngày 9-1-1980 về việc mở trường bồi túc văn hóa cho công nhân ưu tú, anh hùng lao động, anh hùng các lực lượng vũ trang.

Thi hành chỉ thị số 77-CT/TU ngày 31-8-1979 của Ban bí thư trung ương Đảng về việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thành phần công nhân, Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức trong năm 1980 hai trường bồi túc văn hóa (một ở miền Nam, một ở miền Bắc) để bồi túc văn hóa cho công nhân ưu tú, anh hùng lao động, anh hùng các lực lượng vũ trang nhằm tạo ra nguồn cơ bản cho công tác đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và của Nhà nước ở các cấp.

Để thực hiện chủ trương này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành và các địa phương làm ngay những việc sau đây:

1. Bộ Giáo dục thành lập và trực tiếp quản lý hai trường này. Bộ Giáo dục cùng các ngành có liên quan quy định mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo, quy chế tuyển sinh và các quy chế chuyên môn khác phù hợp với đối tượng học sinh và mục đích đào tạo của trường.

2. Ủy ban Kế hoạch Nhà nước giúp Bộ Giáo dục xây dựng và trình duyệt nhiệm vụ thiết kế hai trường này; trên cơ sở đó, ghi vào kế hoạch Nhà nước các chỉ tiêu về kinh phí và vật tư xây dựng trường (bao gồm cả kinh phí trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và sinh hoạt cho cán bộ giảng dạy và học sinh), cùng với Bộ Giáo dục xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của trường, v.v...

3. Bộ Giáo dục cùng Bộ Lao động, Bộ Tài chính, Bộ Nội thương, Bộ Lương thực và thực phẩm bàn bạc và bổ sung những chế độ cần thiết nhằm bảo đảm cho các đối tượng được cử đi học không bị sụt thu nhập, ảnh hưởng đến đời sống.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm giải quyết việc cấp đất thuận tiện cho việc xây dựng trường. Bộ Xây dựng phụ trách việc xây dựng trường.

Trước mắt, để có thể sớm mở trường, các Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cần sắp xếp giao lại Bộ Giáo dục một cơ sở thích hợp.

Các ngành, các cấp có liên quan khẩn trương giải quyết những việc trên để thực hiện tốt chỉ thị của Ban bí thư trung ương Đảng về việc này.

Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 1980

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

**CHỈ THỊ của Thủ tướng Chính phủ số 25-TTg ngày 12-1-1980 về việc xây dựng danh mục Nhà nước về các nghề công nhân, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ.**

Trong những năm qua, công tác đào tạo công nhân, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ ở các ngành và các địa phương đã đáp ứng được một phần những yêu cầu trước mắt của đất nước. Tuy vậy, công tác này cũng có những mặt hạn chế và nhiều điểm chưa hợp lý, vì ta chưa có một danh mục thống nhất các nghề cần đào tạo thích hợp cho cả nước.

Để có căn cứ khoa học cho việc lập các quy hoạch và kế hoạch đào tạo nghề nghiệp, và có cơ sở vững chắc để chỉ đạo và quản lý thống nhất công tác dạy nghề, Nhà nước ta cần sớm xây dựng và ban hành bản danh mục thống nhất về các nghề công nhân, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ; Thủ tướng Chính phủ quyết định:

1. Giao trách nhiệm cho các Bộ, các ngành theo sự hướng dẫn của Tổng cục Dạy nghề, nghiên cứu và biên soạn danh mục các nghề công nhân, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ cần đào tạo thuộc phạm vi quản lý của mình.

2. Trên cơ sở danh mục các nghề do các Bộ, các ngành xây dựng, Tổng cục Dạy nghề có trách nhiệm nghiên cứu và tổng hợp thành danh mục Nhà nước về các nghề công nhân, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ để trình Chính phủ xét duyệt và ban hành.

Để làm việc này, Tổng cục Dạy nghề cần thành lập những tổ chuyên viên biên soạn danh mục các nghề theo từng chuyên ngành. Các Bộ, các ngành cần cử cán bộ có năng lực tham gia các tổ chuyên viên nghiên cứu danh mục các nghề có liên quan đến ngành mình, theo yêu cầu của Tổng cục Dạy nghề.

3. Việc xây dựng danh mục Nhà nước về các nghề công nhân, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ cần được xúc tiến khẩn trương, để có thể hoàn thành vào cuối